
รายงานการประชุมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 2/๒๕๖5 
ในวันพุธที่ 11  พฤษภาคม  ๒๕๖5   

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) และแบบการประชุมออนไลน์ 

 
ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
  ๒. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 

  3. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน  แบบออนไลน์ 
  4. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
  5. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
  6. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 
  7. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
  8. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ  แบบออนไลน์ 
  9. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า   แบบออนไลน์ 
  10. นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร  แบบออนไลน์ 
  11. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์
  12. นางผ่องศรี พิกุลทอง 
  13. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
 14. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
  15. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
  16. นางสาวกันยา  มั่นคง 

  17. นางสาววรฤทัย  ภู่สงค ์

  18. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 

  19. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 

  20.นางสาวนฤชล เขื่อนยัง 

  21. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
  22. นางสาวชุลีพร  แสงสวุรรณ์  แบบออนไลน์ 
  23. นางสาวผดุงพร  พันธ์พืช  แบบออนไลน์ 
  24. นางสาวกรรณิกา  อินแผลง 
  25. นายกฤษณะ  เพชรพลอย  แบบออนไลน์ 
  26. นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม  แบบออนไลน์ 
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  27. นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย  แบบออนไลน์ 
  28. นายอานนท์  ศรีสุข   แบบออนไลน์ 
  29. นางสาวพันทิพา  เย็นญา  แบบออนไลน์ 
  30. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร แบบออนไลน์ 
  31. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย  แบบออนไลน์ 
  32. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย แบบออนไลน์ 
 
ข.  กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม   
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
  4. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า 
  5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
  6. อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
  7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันวิสา  พวงมาลัย  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าองค์ประชุมเกินก่ึงหนึ่ง ร้อยละ 80 % แล้ว   
จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1) การเตรียมการและความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน การรับตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2565 ของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/๒๕๖5 วันพุธที่ 5  มกราคม  ๒๕๖5 
    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 1/๒๕๖5 วันพุธที่ 5  มกราคม  ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน 7 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 

 
จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
มติที่ประชุม  

    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖5 วันพุธที่ 5  มกราคม  ๒๕๖5  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 3.1 การตอบรับเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565  

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดส่งสมัครอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) เข้าต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพ green office 
ให้มีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ดีต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียง นั้น 
บัดนี้ ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตอบรับให้อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) เข้าร่วม
โครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือทราบ 

  ประเด็นเพื่อทราบ การตอบรับเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว  
ประจ าปีงบประมาณ 2565  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
   มติที่ประชุม 
   รับทราบ และจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการจัดประชุมรับตรวจการประเมินส านักงานสีเขียว
ดังกล่าวด้วย 

   
  วาระท่ี 3.2 การด าเนินการตามข้อคิดเห็นความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม

ครั้งที่ 1/2565 
ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

1. ด าเนินการน าเสนอนโยบาย
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ต่อ
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
เพ่ือลงนามอนุมัติ 

น าเสนอนโยบาย
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
อนุมัติเมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2565 
และเผยแพร่ไปทุก
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2565 

นางสาวอุทุมพร  
สอนบุญเกิด 

/  

2. ด าเนินการจัดท าทะเบียน
กฎหมายให้แล้วเสร็จและ
ครอบคลุมและเผยแพร่ 

-จัดท าทะเบียน
กฎหมายปประจ าปี
งบประมาณ 2565 เมื่อ

นายวิทยา   
ศรีนรคุตร 

/  
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 1/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
วันที่ 5 มกราคม 2565 
และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
Green Office 
- จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อ
กฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
ติดประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

3. ด าเนินการเผยแพร่เป้าหมาย
การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานต่าง ๆ สู่บุคลากร
และนักศึกษา 
และตรวจสอบช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลและหัวข้อ 
ด้านการสื่อสารที่ชัดเจน 
และท่ัวถึง 

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการใช้ทรัพยากร 
พลังงานและของเสีย 
จากหมวดที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าป้ายติดประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- เผยแพร่บนสื่อ
ออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ 
เฟสบุค ไลน์  
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
LCD ของมหาวิทยาลัย 

นางวรรณภา   
สุวรรณพงษ์ 

/  

4. ขอความร่วมมือบุคลากรที่
รับผิดชอบการกรอกข้อมูล
ต่าง ๆ ปรับให้เป็น
กระบวนงานปกติ 

มีการติดตามผู้รับผิดชอบ
การกรอกข้อมูลผ่านทาง
กลุ่ม Line Green Office 
อาคาร 14 เป็นประจ า
ทุกเดือน 

รองศาสตราจารย์พร
เพ็ญ โชชัย 
นางสาวศุภลักษณ์ 
สมโภชน ์

/  

5. การรณรงค์ต่าง ๆ ให้รณรงค์
อย่างต่อเนื่อง เช่น รณรงค์
ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก 
โฟม รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 
รณรงค์การลดใช้น้ า ไฟฟ้า 
กระดาษ และการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการส่ง

การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การลดใช้พลังงานภายใน
มหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง
ต่างๆ  
- ติดประกาศเกี่ยวกับ
ข้อมูลการลดใช้พลังงาน

นางวรรณภา   
สุวรรณพงษ์ 
นางสาวศุภลักษณ์ 
สมโภชน ์

/  
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 1/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
เอกสาร การจัดประชุมใน
รูปแบบออนไลน์ หรือ การใช้
ระบบ E-Meeting 
การติดป้ายแสดงข้อมูล
ปริมาณการใช้ทรัพยากร 
พลังงาน รวมถึง ก๊าซเรือน
กระจก 

ภายในอาคารที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง  
- รณรงค์การลดใช้
พลังงานผ่านสื่อทีวี  
สื่อออนไลน์ทุกชนิด 
- การประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (การ
ประชุมโดยใช้
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
ประชุมด้วยวิธีการ 
Upload บนเว็บไซต์ ส่ง
ทางอีเมลล์ บันทึกลงแผ่น
ซีดี แฟลชไดร์ฟ) 
- การรับ-ส่งเอกสาร ผ่าน
อีเมลล์ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) 
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
(Application Line) 
- ใช้แบบส ารวจแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Google 
From) 
- รณรงค์ให้ใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทน
กระดาษ 
- เวียนเอกสารแจ้งผ่าน
ทางระบบ กรุ๊ปไลน์ หรือ
เฟสบุ๊ค 

7. ด าเนินการ 5 ส. เป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

มีการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจการด าเนินงาน 5ส.
และท าระบบประเมิน5ส.

ดร.มะลิวัลย์  
รอดก าเหนิด 

 / 
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 1/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ให้กรรมการตรวจผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

6. ด าเนินตามเกณฑ์ส านักงาน 
สีเขียว Green Office  
อย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินตามเกณฑ์
ส านักงาน สีเขียว Green 
Office อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกเดือนและ
รายงานความก้าวหน้า
รายไตรมาสต่อที่ประชุม
กรรมการสิ่งแวดล้อม 

กรรมการสิ่งแวดล้อม 
ปี 2565 

 / 

  
   มติที่ประชุม 
   รับทราบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสื่อสารให้ทั่วถึงทุกคนในองค์กร 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   วาระท่ี 4.1 พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาสที่ 2  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ได้ด าเนินการเป็นส านักงานสีเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพ green office ให้มีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ดี 
ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ นั้น ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง จึงใคร่ขอให้กรรมการ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันน าเสนอผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ไตรมาสที่ 2 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม) 
 

  ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
   มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  
โดยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้บุคลากรและนักศึกษาในอาคารทราบ เช่น มาตรการต่าง ๆ 
ปริมาณการใช้ทรัพยากร พลังงาน รวมถึง ก๊าซเรือนกระจก และรับรู้เรื่อง Green Office ให้มากขึ้น 
    2. จัดกิจกรรมที่ให้ทุกคนในอาคารรับรู้สิ่งต่าง ๆ เชน่ นโยบายสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการลดพลังงาน   
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    3. ปรับปรุงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เสียง กลิ่น กับผู้รับจ้างหรือ 
ผู้รับเหมาต่าง ๆ เพ่ือลงนาม MOU ร่วมกัน และผู้ควบคุมงานจะได้ประเมินเป็นช่วง ๆ  
    4. จัดท าสติกเกอร์ใช้วัสดุชนิดนี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานที่ต่าง ๆ ในอาคาร 
    5. ข้อก าหนดการจ้างแม่บ้านที่ต้องพัฒนามากกว่าเดิมให้เข้ากับนโยบายสิ่งแวดล้อม Green 
Office ในสัญญาจ้าง 
    6. ท าหนังสือแจ้งร้านค้าถ่ายเอกสารเพ่ือขอความร่วมมือใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หรือเชิญมาประชุมท าข้อตกลงร่วมกัน 
    7. ท าหนังสือขอความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในอาคารกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 
    วาระท่ี 4.2 พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

    ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้มีการวิเคราะห์และทบทวนประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ประเด็น 
ได้แก่ การแผ่รังสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโครงการที่น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 โดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดีได้ศึกษาวิธีการที่จะท าให้
พนักงานมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนต่อผลกระทบที่จะได้รับทางตรงจากการแผ่รังสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึง
ได้ท าสื่อประชาสัมพันธ์การถนอมสายตามายังที่ประชุม จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  
 
    ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
   มติที่ประชุม 
    เห็นชอบวิธีการที่จะสื่อสารการปฏิบัติตนของพนักงานต่อการปฏิบัติงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
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  วาระท่ี 4.3 พิจารณาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
  ความเป็นมา 
  ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พิจารณา 
ข้อร้องเรียนการทิ้งขยะทั่วไปลงถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ส าหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK นั้น และ
มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ บัดนี้ จึงขอรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ดังนี้ 
  1. จัดท าป้ายสติกเกอร์ที่ความใหญ่และชัดเจนบนถังขยะที่ได้จัดเตรียมไว้ 
  2. จัดโครงการส านักงานสีเขียวประจ าอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ในวันที ่7 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14)  โดยมีวัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมความตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ส านักงาน 
สีเขียวมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
  2. เพื่อเป็นการรณรงค์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  3. เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานและทรัพยากร การลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน 
  4. เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (ก่อนการด าเนินการ)      (ด าเนินการแล้ว) 
 
  ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
 
  มติที่ประชุม  
  เห็นชอบกับการด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าว หากตรวจพบว่าทิ้งไม่ถูกต้อง เห็นควรน าเข้าพิจารณาเพื่อหา
แนวทางท่ีรัดกุม 
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    วาระท่ี 4.4 ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารต่อการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มีการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ๆ ปี มาเป็นเวลา 5 ปี นั้น ที่ประชุมจึงขอให้ประธานและกรรมการสิ่งแวดล้อม 
ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส านักงานสีเขียวให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป 
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารต่อการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
 

   มติที่ประชุม  
   ข้อคิดจากผู้บริหาร 
   - ส านักงานสีเขียวด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ซึ่งกรรมการ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเกณฑ์การด าเนินงานสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นอย่างดี และจริงจังในการด าเนินการ  ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน
ร่วมมือกันด าเนินการให้ส านักงานสีเขียวเกิดความยั่งยืน สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สามารถ
กระจายลงสู่หน่วยงานระดับคณะ ส านัก และมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ โดยสามารถปลูกจิตส านึกการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงานและนักศึกษาได้อย่างจริงจัง หากพบปัญหาหรือจะให้มหาวิทยาลัยฯช่วยสนับสนุน ขอให้
แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

1. การจัดกิจกรรมมอบต้นไม้ภายในอาคารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2565 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ สวนหย่อม
หน้าอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 

เลิกการประชุมเวลา ๑5.3๐ น. 
 
 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 
ภาพถ่ายการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

 
 

        
 
 

        


